

Ngân hàng nào đang mạnh tay giảm lãi suất cho vay?

14:54 23/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Từ đầu năm 2023 đến nay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã 4 lần giảm lãi suất cho vay, với các mức giảm từ 0,5 - 3,5% tùy theo điều kiện khoản vay, điều kiện khách hàng.

Trong đó, lãi suất cho vay bổ sung vốn lưu động cho khách hàng kinh doanh có mức giảm mạnh nhất. Sau các đợt giảm từ đầu năm đến nay, mức lãi suất cho vay kinh doanh tại ngân hàng hiện chỉ từ 8%/năm đối với khách hàng cá nhân hoặc chủ doanh nghiệp siêu nhỏ, thường xuyên giao dịch tại VIB.

Mới đây, ngân hàng quyết định giảm thêm đến 1% cho khách hàng có khoản vay từ ngày 15/06 đến 31/07/2023, áp dụng đồng thời với các chương trình giảm lãi suất khác của VIB.



Ngân hàng Quốc Tế (VIB) đã 4 lần giảm lãi suất cho vay, với các mức giảm từ 0,5 - 3,5% tùy theo điều kiện khoản vay, điều kiện khách hàng.

Như vậy, khách hàng vay kinh doanh tại VIB trong thời gian này có thể được hưởng mức lãi suất chỉ từ 7%/năm. Đại diện VIB đánh giá, đây là mức lãi suất rất cạnh tranh trên thị trường. Ngân

hàng cũng thực hiện giảm lãi cho cả khách hàng mới và khách hàng có khoản vay hiện hữu.

Đối với khách hàng vay mua bất động sản, ngân hàng đang áp dụng giảm thêm 0,5% cho các khoản giải ngân mới từ ngày 15/06 đến 31/07/2023. Đặc biệt, khách hàng vay có thể hưởng lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm. VIB cũng áp dụng giảm lãi suất dành cho các khách hàng có khoản vay hiện hữu thỏa một số tiêu chí.

Không chỉ giảm lãi suất cho vay, ngân hàng không ngừng cải tiến quy trình, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, dễ dàng hơn. Đơn cử như khi vay bổ sung vốn lưu động, khách hàng có thể được duyệt vay lên đến 15 tỷ đồng, thời gian cấp vốn lưu động đến 24 tháng với quy trình thẩm định và xét duyệt nhanh chóng. Khách hàng có thể chứng minh năng lực bằng kế hoạch kinh doanh, bộ chứng từ đơn giản và kinh nghiệm của chủ hộ kinh doanh.

Song song đó, ngân hàng hiện đang triển khai nhiều giải pháp tài chính tổng thể giúp khách hàng vận hành kinh doanh hiệu quả, tối ưu chi phí hoạt động. Gói tài khoản iBusiness dành cho cá nhân kinh doanh và chủ doanh nghiệp siêu nhỏ với các ưu đãi đặc quyền về miễn phí giao dịch, giảm lãi suất đến 2% khi vay vốn cùng bộ công cụ tài khoản số đẹp, giải pháp thanh toán QR giúp khách hàng quản lý công việc kinh doanh hiệu quả. Khách hàng còn có cơ hội được tặng đến 6 triệu đồng khi tham gia gói tài khoản iBusiness và giao dịch tại VIB từ nay đến hết 31/08/2023.

Với việc giảm lãi suất cho vay cùng nhiều giải pháp tài chính tổng thể, VIB mong muốn đồng hành cùng khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, phục vụ cho các kế hoạch sản xuất và kinh doanh sắp tới.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/ngan-hang-nao-dang-manh-tay-giam-lai-suot-cho-vay>